

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ผู้จัดการรายวัน	61122440
Date : 16 เม.ย. 2561	Page : 4	No :

ชาวไร่ทำใจอ้อยฤดูใหม่ส่งออกต่ำอีก1ปี ผลผลิตน้ำตาลโลกล้นทะลักกดราคาดีง

ผู้จัดการรายวัน360 - ไร่ ชาวไร่อ้อย เกาะติดราคาน้ำตาลตลาดโลกกระทักหลัง ราคาต่ำหนักเหตุ น้ำตาลโลกทะลักจาก ผลผลิตอ้อยดีเกินคาดหลายประเทศ รวมถึงไทย น้ำตาลดิบวิ่งเฉลี่ย 12.50-13 เซนต์ต่อปอนด์ทำแนวโน้มราคาอ้อย ฤดูใหม่(ปี61/62) ส่งสัญญาณซัดล่วงหน้าได้แค่ 700 กว่าบาทต่อตัน จับตาทองทุนอ้อยฯส่อถึงแตก!หมดเงินช่วย เหลือชาวไร่แล้ว

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย(สอณ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิด เผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายดิบ ตลาดโลกยังทรงตัวในระดับต่ำเฉลี่ย 12.50-13 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากผลผลิตอ้อย ทั่วโลกปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยล่าสุด อินเดียที่เคยเป็นผู้นำน้ำตาลทรายเข้า กลับจะต้องส่งออกน้ำตาลปีนี้ 2 ล้านตัน หากราคายังยืนในระดับดังกล่าวต่อเนื่อง ยอมรับว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาอ้อย ขึ้นต้นในฤดูการผลิตใหม่(ปี 61/62) ที่

อาจเห็นในระดับ 700 บาทกว่าต่อตัน เท่านั้น ขณะเดียวกันยังส่งผลให้ราคาอ้อย ขึ้นสุดท้ายปี 60/61 ต่ำกว่าขั้นต้นที่กำหนดไว้เฉลี่ย 880 บาทต่อตัน

"ผลผลิตอ้อยทั่วโลกสูงทำให้น้ำตาล มีมากอินเดียเองปีนี้แล้วยิ่งขาดต้องนำเข้า แต่พอมานี้ผลผลิตน้ำตาลได้เกินบริโภคใน ประเทศ บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่สุดก็เช่น กันแต่พยายามบริหารด้วยการนำไปผลิต เป็นเอทานอลให้มากขึ้น ส่วนไทยฤดูหีบ ล่าสุดประเมินว่าจะสูงกว่า 125 ล้านตัน อ้อยน้ำตาลก็จะมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้เป็นวัฏจักรเมื่อ ผลผลิตมากก็จะค่อยๆ ลดพื้นที่ปลูกแล้ว ที่สุดก็จะกลับมาปรับขึ้นเช่นนี้ทุกๆ 3-5 ปี" นายบุญถิ่นกล่าว

ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2560/61 ที่มีแนวโน้มต่ำกว่าขั้นต้นนั้นกองทุน อ้อยและน้ำตาลทราย(กท.)คงจะต้องเข้า ช่วยเหลือในการจ่ายส่วนต่างให้กับโรงงาน น้ำตาลโดยยึดต่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ทราย พ.ศ.2527 ไปก่อนเนื่องจากร่างฉบับ แก้ไขใหม่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการที่จะ

นำสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภา นิติบัญญัติ(สนช.) ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะ ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะมีผลบังคับ ใช้ได้

นายบรรณิ อนุตสุข หัวหน้า สำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่ อ้อยเขต 7 กล่าวว่า ยอมรับว่ามีความกังวล ต่อราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่ขณะนี้ไม่มี แนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องจากผลผลิต อ้อยและน้ำตาลทรายที่สูงขึ้นในโลกนี้ โดยหลายประเทศมีผลผลิตอ้อยที่มีแนว โนม์จะทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในฤดูหีบปี 60/61 ที่กำลังหีบอยู่ทั้งไทย และอินเดีย จึงทำให้เป็นแรงกดดันต่อ ราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ลดลง

"ราคาน้ำตาลทรายดิบเคลื่อนไหว ระดับ 12.50-13 เซนต์ต่อปอนด์ โดยมี ช่วงที่ลดราคาน้ำตาลทรายดิบซื้อขายล่วงหน้าปิดที่ 12.18 เซนต์ต่อปอนด์ที่เป็น ราคาต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี ส่วนน้ำตาลทราย ชาวเคลื่อนไหวระดับ 341-345 เหรียญฯ ต่อตัน ราคาดังกล่าวคงต้องติดตามใกล้ชิด

ว่าจะลดอีกหรือไม่เพราะน้ำตาลล้นตลาดโลกพอสมควร ซึ่งทำให้ชาวไร่อ้อยเองก็ต้องยอมรับว่าแนวโน้มราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 61/62 ราคาจะตกต่ำอีกปีหนึ่งและคงไม่ถึง 800 บาทต่อตัน" นายธนธิปกกล่าว

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อย และน้ำตาลทรายกล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ได้เห็นชอบเพิ่มค่าอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 60/61 เฉลี่ยอีกตันละประมาณ 40 บาทต่อตัน โดยจะจ่ายตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ และโรงงาน 70:30 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินกองทุนฯ บริหารจัดการรวมประมาณ 6,000 ล้านบาท "เงินกองทุนฯที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอการบริหารจัดการในส่วนของการเพิ่มค่าอ้อยให้ชาวไร่เนื่องจากราคาอ้อยขึ้นต้นที่ก่อนหน้านี้ประกาศไว้ที่ 880 บาทต่อตัน สำหรับพื้นที่ทั่วประเทศและ 830 บาทต่อตัน ในเขตสุพรรณบุรี ค่อนข้างจะต่ำกว่า

ต้นทุนมากชาวไร่จึงเรียกร้องในการนำเงินที่มีอยู่มาช่วยเหลือ"นายวีระศักดิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในระยะต่อไปเป็นสิ่งที่น่ากังวล เนื่องจากราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำเฉลี่ย 12.50-13 เซนต์ต่อปอนด์ ในขณะที่ซึ่งแน่นอนว่าได้กระทบให้ราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี 60/61 ชัดเจนแล้วว่าต่ำกว่าราคาอ้อยขึ้นต้น 880 บาทต่อตันพอสมควรโดยภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยฯ กองทุนฯต้องจ่ายส่วนต่างคืนให้กับโรงงาน คาดว่าต้องจ่ายอย่างน้อยประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งเงินส่วนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะนำมาจากที่ใด

ขณะเดียวกัน ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูใหม่ที่จะถึงนี้ยังมีแนวโน้มตกต่ำเหลือเพียง 700 กว่าบาทต่อตัน หากชาวไร่อ้อยเรียกร้องที่จะให้ช่วยเหลือก็คงจะลำบากแน่นอน โดยหากรัฐจะใช้วิธีให้กองทุนฯ ไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เช่นอดีตก็ไม่สามารถทำได้เพราะข้อตกลงการค้าโลก(WTO) เช่นเดียวกับการที่จะไปของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ.